
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

คร้ังท่ี 4/๒๕๖3 

วันพุธ ท่ี 18 มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 09.0๐ น. 

ณ หองประชุม ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบรหิารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ศูนยแมรมิ 
----------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

2. อาจารย ดร.สมศักดิ ์ บุญแจง กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

3. อาจารยกติตนิันท หอมฟุง กรรมการ 

4. อาจารยวชิรนนท แกวตาป กรรมการ 

5. อาจารย ดร.สุดารัตน แสงแกว กรรมการ 

6. วาที่รอยตรอีานนท มะโนเมอืง กรรมการ 

7. นางสาวฉัตราภรณ กาว ี กรรมการ   

8. นายภาสกร แหงศักดิ์ศรี กรรมการ 

9. นายอานนท ผัดแปง กรรมการ  

10. นายธรีพงศ เตชาต ิ กรรมการ 

11. นายทววีัฒน หนักแนน กรรมการ 

12. นายธนะโชค สันตสวัสดิ ์ กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

14. นายอุดมศักดิ์ ปญญาอนิทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

15. นางชลธชิา ชัยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 

16. นางสาวภัคจริา กาบใจ ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

1. นายยงยุทธ แสนใจพรหม กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

   ตดิภารกจิ 

2. อาจารยตุลยนุสรณ สุภาษา กรรมการ  ตดิภารกจิ 

3. อาจารย ดร.ณัฐยิา ตันตรานนท กรรมการ  ตดิภารกจิ 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
สภาคณาจารยและขาราชการรับรองรายงานประชุมฉบับน้ีแลว 

ในการประชุม คร้ังท่ี 5/2563 วันท่ี 10 มถิุนายน 2563 



๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 4/๒๕๖3 วันพุธท่ี 18 มีนาคม ๒๕๖3 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.3๐  น. 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 การขออนุเคราะหอธกิารบดลีงนามคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการ 3 ชุด 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงใหทราบวากรณขีออนุเคราะหอธกิารบดลีงนามคําสั่งแตงตัง้อนุกรรมการ 3 ชุด ไดแก  

1) คณะอนุกรรมการศกึษาภาระงานของบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

2) คณะอนุกรรมการศึกษาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

3) คณะอนุกรรมการศกึษาอัตราคาจางขัน้ต่ําขัน้สูงของพนักงานมหาวทิยาลัย  

สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการไดสงบันทึกขอความไปยังอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2563 แตขณะนี้ยังไมไดลงนามคําสั่ง โดยอธิการบดีไดขอความเห็นจากสํานักงานสภา

มหาวทิยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็น 2 แนวทาง คือ อธิการบดีสามารถลงนาม

แตงตั้งได หรือประธานสภาคณาจารยและขาราชการสามารถแตงตั้งไดเลยตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 24 ทั้งนี้อยูระหวางรออธิการบดีพิจารณา จึงแจงที่ประชุม

เพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมคร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการแจงรายงาน

การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ 3/๒๕๖๓ วันที่ 12 

กุมภาพันธ 2๕๖๓ เพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตาม

เอกสารรายงานการประชุม  
 

ขอเสนอแนะ 

หนา 15 บรรทัดที่ 4 แกไขคําผิด ใหปรับแกคําผิด 

 จาก “ขับของใจ” เปน “คับของใจ” 
 

มตท่ีิประชุม 

รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอใหแกไข 



๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 4/๒๕๖3 วันพุธท่ี 18 มีนาคม ๒๕๖3 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง 
 

3.1 แนวทางการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการไดรวมกันพิจารณาแนวทางการ

ดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 นั้น ไดมีมติใหฝาย

เลขานุการจัดทําเปนรางโครงสราง และใสกรอบหนาที่ของแตละฝาย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 

3.1 นําเสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณารางโครงสรางและคณะทํางานในแตละฝาย 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ในฝายกจิกรรมใหตัดขอยอยจัดประชุม/อบรม/สัมมนาใหความรู งานวิชาการ การจัด

ศกึษาดูงาน งานบรหิาร และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายออก เนื่องจากเปนกิจกรรมยอยของการสราง

เครือขายภายในและภายนอก และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งจะใสรายละเอียดนี้ไวในหนาที่

ของฝายเมื่อออกคําสั่งแตงตัง้ 

2. ประธานและคณะทํางานแตละฝาย เบื้องตนมดีังนี้ 

2.1 ฝายพัฒนามหาวทิยาลัย ไดแก  

 - อาจารย ดร.สมศักดิ์ บุญแจง เปนประธาน 

2.2 ฝายรักษาผลประโยชน ไดแก  

 - อาจารยกติตนิันทร หอมฟุง เปนประธาน  

 - นายทววีัฒน หนักแนน  

 - นายภาสกร แหงศักดิ์ศร ี

2.3 ฝายกจิกรรม ไดแก  

 - วาที่รอยตรอีานนท มะโนเมอืง เปนประธาน  

 - อาจารยวชิรนนท แกวตาป  

 - ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ทองบุญนาค  

 - นายธนะโชค สันตสวัสดิ์ 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบใหฝายเลขานุการปรับแกรางโครงสราง ในสวนของกรอบหนาที่ของแตละฝาย 

ตามขอเสนอแนะ ใสรายช่ือคณะทํางานในแตละฝายเบื้องตน และนํามาเสนอในที่ประชุมครั้งตอไปเพื่อ

พจิารณาคณะทํางานเพิ่มเตมิ 

 

 



๔ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 4/๒๕๖3 วันพุธท่ี 18 มีนาคม ๒๕๖3 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องแจงเพื่อพจิารณา 
 

๔.1 การรองทุกขของคณาจารย 

 (วาระลับ) 

การประชุมในระเบียบวาระที่ 4.1 เปนการประชุมลับ ขอมูลขาวสารที่ใชในระเบียบวาระ       

การประชุมนี้เปนช้ันความลับ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุม

สภามหาวทิยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 16 วรรคสาม 

 ดังนั้น มติระเบียบวาระนี้จึงปรากฏในรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.1 (วาระลับ) 

โดยจัดทําเปนเอกสารลับแยกเลม 

 

๔.2 การขอความรวมมอืของท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหง

ประเทศไทย (ทปสท.) เพื่อหาบุคคลลงชื่อสนับสนุน พระราชบัญญัตริะเบยีบ

ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา (แกไข ฉบับท่ี 7) พ.ศ. …  

 และรางพระราชบัญญัติระเบยีบการบรหิารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

นําเสนอที่ประชุมวา ตามที่ นายเชษฐา ทรัพยเย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

แหงประเทศไทย (ทปสท.) และหมูคณะ ไดเดินทางมาอยางไมเปนทางการเพื่อพบปะพูดคุยกับประธาน

และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 

2563 และไดกลาวถึงการขอความรวมมือจากบุคลากรของทุกมหาวิทยาลัยในการลงช่ือสนับสนุน 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (แกไข ฉบับที่ 7) พ.ศ. … และราง

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... เพื่อใหเกิดมาตรฐานการ

จายเงินคาจาง และการกําหนดสวัสดิการที่เทาเทียมกันของพนักงานมหาวิทยาลัยในทุกมหาวิทยาลัยโดย

กําหนดมาจาก ก.พ.อ. ครอบคลุมไปถึงสวัสดิการเรื่องการขอยายการปฏิบัติงานขามมหาวิทยาลัย 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒ จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการพิจารณา 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. มอบประธานฝายกิจกรรมไปดําเนินการ โดยตองการรายช่ือผูสนับสนุนจํานวน 

2,000 รายช่ือ โดยไมจํากัดเฉพาะพนักงานมหาวทิยาลัยเทานัน้ อาจเปนประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต 

18 ปบรบิูรณ หรอืเปนญาตพิี่นองของพนักงาน 

2. การประชาสัมพันธเพื่อหาแนวรวม ควรสรุปสาระสําคัญของ พรบ. เปนขอความสั้นๆ 

เพื่อสามารถอธิบายหรือประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายใหรับรูถึงจุดประสงค ประโยชนที่พนักงาน



๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 4/๒๕๖3 วันพุธท่ี 18 มีนาคม ๒๕๖3 

 

มหาวิทยาลัยจะไดรับ ใหสามารถเขาใจไดงาย โดยความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ หรือภายในครึ่ง

หนากระดาษ 

3. ควรไดรายช่ือสงให ทปสท. กอนปลายเดือนเมษายน เพื่อที่ทาง ทปสท. จะนําไป

ดําเนนิการตอไป 

4. มอบฝายเลขานุการจัดเตรยีมสําเนาแบบแสดงรายละเอยีดผูเขาช่ือเสนอกฎหมาย 

5. ควรจัดทําเปนคลิปวิดีโอสั้นๆ เพื่อช้ีแจงอธิบายขอความรวมมือ ประชาสัมพันธผาน

ทางชองทางสื่อสารตางๆ เชน Facebook, Line 

6. มอบประธานฝายกิจกรรมดําเนินการตั้ งกลุม Line ของสภาคณาจารยและ

ขาราชการสําหรับเผยแพรประชาสัมพันธ และสื่อสารแลกเปลี่ยนกับประชาคมที่ เปนสมาชิก

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยประสานกับเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบ ใหดําเนนิการตามขอเสนอแนะ 

 

๔.3 (ราง) ขอเสนอการปรับโครงสรางองคกร ของ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาแนว

ทางการปรับโครงสรางองคกรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยคณะกรรมการฯ ไดจัดทํา 

(ราง) ขอเสนอการปรับโครงสรางองคกร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และประชาสัมพันธเพื่อรับฟง

ความคิดเห็นจากคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา สถาบัน สํานัก และหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓ จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการพิจารณา 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. (ราง) ขอเสนอการปรับโครงสรางองคกร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในสวน

หนวยงานสนับสนุนของรางฉบับนี้ไมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระหวางที่ผานมานี้มีการ

ปรับปรุงมาอยางตอเนื่องแลว แตทั้งนี้ยังขาดขอมูลที่เปนการสํารวจวาการปรับปรุงที่ผานมามีปญหา

บางหรอืไม 

2. การปรับในสวนของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยแบงแยกเปน 2 คณะ 

คือ คณะมนุษยศาสตรใหเปนสวนราชการ และคณะสังคมศาสตรใหเปนสวนงานภายใน ซึ่งการจัดตั้ง

หนวยงานเทียบเทาคณะเปนสวนงานภายใน ตําแหนงพนักงานสายสนับสนุนทั้งที่มีอยูเดิมและที่บรรจุ

เพิ่มเติมทั้งหมดจะใชเงินงบประมาณจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยทั้งหมดไมสามารถใช

เงินจากงบประมาณแผนดินมาจายได ยกตัวอยาง เชน วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
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และชุมชนแหงเอเชีย (Adicet) สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของ

วิทยาลัยแมฮองสอน สํานักงานวิทยาเขตแมฮองสอน ใชงบประมาณเงินรายไดทั้งสิ้นโดยเฉพาะเงิน

ประจําตําแหนงบริหารทั้งหมด โดยหลักการแลวสวนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นควรมีศักยภาพในการจัดหา

รายไดเพื่อเลี้ยงตนเองได ไมพึ่งพิงงบประมาณที่ไดจากการบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อ

จายเงินประจําตําแหนงผูบริหารและเจาหนาที่ แตปจจุบันมีหนวยงานเดียวที่ทําได คือ วิทยาลัย

นานาชาติ แตสถานการณปจจุบันที่นักศึกษาจีนไมมาศึกษา 2 ปตอเนื่อง จึงคอนขางใกลวิกฤตแลว

เชนกัน สวนคณะทีไ่ดรับผลกระทบที่สุดไดแก คณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยใหมีการเปลี่ยนช่ือหรืออีก

นัยหนึ่งคือการยุบคณะเปลี่ยนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรกลายเปนภาควิชา โดยรวมเอา 2 

ภาควิชา คือ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่สังกัดคณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีมารวมจัดตั้งเปนคณะใหม คือ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม และจะมีการ

จัดตัง้หนวยงานใหมขึ้นมาเทียบเทาคณะ ไดแก วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเปนอีกหนึ่งหนวยงาน

ที่ใชงบประมาณเงินรายได โดยที่จริงแลววิชาที่อยูในวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเปนวิชาที่อยูตาม

คณะตาง ๆ ได แตเมื่อการจัดตั้งเปนวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตขึ้นทําใหงบประมาณถูกดึงไปไวที่

วทิยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตแทนที่จะเปนงบประมาณจัดสรรใหกับคณะทั้งที่คณะมีศักยภาพ ที่พรอม

เนื่องจากคณะมีกองทุน มีการบริการวิชาการ เมื่อมีการจัดตั้งวิทยาลัยนี้ขึ้นมาเมื่ออาจารยไปเปน

วิทยากรก็จะไดรับคาตอบแทนวิทยากร ซึ่งแทนที่จะเติบโตที่คณะ แตกลับกลายเปนดึงศักยภาพของ

คณะออกไป คณะก็จะสูญเสยีเงินเขากองทุน นอกจากนี้มหาวทิยาลัยยังตองจายเงินรายได เพื่อเปนเงิน

คาจางพนักงานประจําวทิยาลัยอกีดวย  

3. การยกเลิกภาควิชาโดยใหเหตุผลเพื่อไมใหเปนกําแพงในการบริหารงานหลักสูตร 

กรรมการควรมีการศึกษาขอมูลจากการสํารวจเพื่อใหทราบวาการมีภาควิชาในปจจุบันมีขอดีขอเสีย

อยางไร และศึกษาการบริหารจัดการของแตละภาควิชาที่มีความแตกตางกัน เชน บางภาควิชามี 1 

หลักสูตร บางภาควิชามีตั้งแต 2 หลักสูตรขึ้นไปที่หลักสูตรมีความสอดคลองกัน เชน ภาควิชา

คอมพิวเตอร แตบางภาควิชามีหลายหลักสูตรแตไมมีความสอดคลองกัน เชน ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 

ปญหาในการบริหารจัดการในภาควิชาเกิดจากสิ่งใด ตัวอยางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีเจาหนาที่

ปฏบิัตหินาที่ประจําภาควชิาที่ทํางานเกี่ยวกับงานธุรการ งานเลขานุการ งบประมาณ โครงการ ประกัน

คุณภาพประจําภาควิชา มีหัวหนาภาควิชาที่ดูแลในภาพรวม ซึ่งหลักสูตรไมตองทํางานนั้นเอง ตางจาก

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่หลักสูตรตองดําเนินการเองทั้งหมด ทําใหการบริหารงานใน

ภาควิชาคอนขางประสบปญหา เนื่องจากไมมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสวนนี้ และเปนปญหาสําหรับบาง

ภาควิชาที่หลักสูตรไมมีความสอดคลองกัน เชน การซื้อครุภัณฑบางรายการที่สามารถใชรวมกันไดใน

หลายหลักสูตร แตเมื่อหลักสูตรมคีวามตองการใชครุภัณฑไมสอดคลองกัน จึงทําใหการจัดซื้อครุภัณฑ

นั้นๆ ใชไดเพียงหลักสูตรเดียว เปนตน ดังนั้นหากมีการบริหารจัดการภาควิชาที่ดีกวานี้นาจะเปนการ

ดีกวาที่จะยุบ โดยอาจเปลี่ยนเงินประจําตําแหนงหัวหนาภาควิชาใหมาเปนงบประมาณในการบริหาร
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โดยกรรมการบริหารสามารถนําเงินในสวนนั้นมาขับเคลื่อนภาควิชา  ในสวนของการจัดตั้งคณะ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรมและนวัตกรรมนัน้ ควรมเีหตุผลที่ดอีธบิายไดวาทําไมจึงตั้งคณะนี้ขึ้นมา ซึ่งคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรควรจะเปนคณะเพื่อพัฒนาทองถิ่นซึ่งอยากใหรักษาไว ควรสงเสริมอยางไรใหมี

ตัวตนทามกลางมหาวทิยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในสวนของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และภาควิชาคอมพิวเตอร มีความใกลเคียงกันสามารถนํามารวมกันได ซึ่งเดิมสังกัดคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และมีเนื้อหาของศาสตรไปในทิศทางเดียวกัน ในสวนของการแบงคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ออกเปนคณะมนุษยศาสตร และคณะสังคมศาสตร ยังไมเห็นสาเหตุของการแยก

คณะกัน ไมมขีอมูลวาแยกแลวดขีึ้นอยางไร สามารถสรางรายไดเขามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นหรือไม ซึ่งการ

แยกกันทําใหคณะสวนหนึ่งกลายเปนหนวยงานที่ตองใชงบประมาณเงินรายไดในการขับเคลื่อน 

4. มหาวิทยาลัยมี เ งินรายไดตอปประมาณ 380 ลานบาท ในระยะหลังลดลง                       

15 เปอรเซ็นตตอป แตเงินเดอืนรวมถงึเงินประจําตําแหนง ณ ปจจุบันนี้ใชจายประมาณ 630 ลานบาท นั่น

หมายความวา ศักยภาพในการหาเงินรายไดมีเพียงครึ่งหนึ่ง และใชงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 80 

เปอรเซ็นต ยิ่งหากมีการจัดตั้งหนวยงานใหมจะยิ่งตองใชงบประมาณจากเงินรายได โดยเอกสารราง

การปรับโครงสรางองคกรที่สงมาไมไดกลาวช้ีแจงถึงเรื่องงบประมาณ ซึ่งสิ่งสําคัญในการปรับองคกร

ตองกลาวถึงปจจัยสําคัญ หนึ่งในนั้นคือเรื่องคุณภาพ หากมีการปรับโครงสรางแลวจะมีคุณภาพ

อยางไร ปจจัยตอมาคือคาใชจายตองลดลง แตการเสนอการปรับโครงสรางนี้ยิ่งเปนการเพิ่มคาใชจาย 

และเมื่อสังเกตจากกฎหมายที่เกี่ยวของเปนกฎหมายคอนขางเกา ซึ่งสวนทางกับการจะมุงสูการเปน

มหาวทิยาลัยในกํากับ  

5. มีขอสังเกตวาหนวยงานที่จัดการศึกษามีนอย แตหนวยงานสนับสนุนคอนขางเยอะ 

ทําใหเห็นวามีการจัดตั้งหนวยงานแยกยอยเกินไปหรือไม และมีขอสังเกตวา วิทยาลัยนานาชาติ มี

อาจารยจํานวน 28 คน วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนแหงเอเชีย มีอาจารยจํานวน 5 คน และ

บัณฑิตวิทยาลัยมีอาจารย จํานวน 3 คน แตจัดตั้งขึ้นใหเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ ในสวนของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรหากจะปรับเปลี่ยนใหกลับไปเปนภาควิชาเหมือนสมัยกอนที่อยูภายใตคณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีก็สามารถเปนได ปจจุบันมหาวทิยาลัยแมโจก็ไมมภีาควิชา ใหสาขาวิชาดูแล

ตนเอง ทําใหปรับเปลี่ยนไดเร็วเมื่อเปนสาขาวชิาแตเกรงวาอนาคตจะไมเตบิโต 

6. การยุบภาควิชา การบริหารภายในคณะเปนการบริหารเชิงราบ อํานาจจึงอยูที่

คณบดีทั้งหมด อาจจะกระทบกับเรื่องธรรมาภิบาล ซึ่งการมีภาควิชา จะมีอํานาจในการตัดสินใจใน

ระดับหนึ่ง สามารถสรางความรวมมือได จึงไมเห็นดวยกับการยุบภาควิชา และมีขอสังเกตในขอ 7 

ทบทวนการกําหนดจํานวนตําแหนง “รองคณบด ีและรองผูอํานวยการ” ในหนวยงานที่เปนสวนราชการ 

ซึ่งปกติรัฐบาลกําหนดใหเบิกจายได จํานวน 3 ตําแหนง แตสวนงานภายในที่เบิกจายจากเงินรายไดให

มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับจํานวนตําแหนงตามความเหมาะสมและภาระหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ ซึ่ง

อาจเกิดความไมเทาเทียมกันของสวนงานราชการกับสวนงานภายใน เชน หนวยงาน 2 หนวยงานมี
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จํานวนนักศึกษาเทากัน ภาระงานเทากัน แตกําหนดใหหนวยงานที่เปนสวนราชการ เบิกจายไดจํานวน 

3 ตําแหนง แตหนวยงานที่เปนสวนงานภายในไดรับการพิจารณากําหนดใหเบิกจายไดจํานวน 1 

ตําแหนง เปนตน  

7. การมีแนวคิดยุบภาควิชาใหเหลือเปนหลักสูตร โดยเขียนไววาจะชวยใหเกิดคุณภาพ

วชิาการที่มคีวามยั่งยนื มกีารบรหิารหลักสูตรการศึกษาใหมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ มีการบูรณา

การในลักษณะการทํางานขามศาสตรมากขึ้น ซึ่ง ณ ปจจุบันนี้ที่ยังมีภาควิชาอยูก็สามารถบูรณาการได

อยูแลว แตจากที่สังเกต คอื เมื่อหากไมมภีาควชิาแลวจะมคีาตอบแทนใหแกผูดูแลหลักสูตรหรือไม ซึ่งก็

อาจจะกระทบกับงบประมาณคาใชจายที่ตองเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ยังไมมีขอมูลที่ใหรับทราบเพียงพอตอ

การแสดงความคดิเห็นได 

8. ในเชิงบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนา ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานักควรมี

วาระในการดํารงตําแหนง โดยผูที่จะมาลงรับการสรรหาเปนผูอํานวยการจะตองมีการแสดงศักยภาพ

ของตนเอง ผูดํารงตําแหนงนี้ควรจะเปนผูมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ผูที่จะขึ้นดํารงตําแหนงตองเขาสู

ตําแหนงชํานาญการ และเคยครองตําแหนงหัวหนางานกอน ตามระยะเวลาที่กําหนดกอนที่จะขึ้นมาสู

ตําแหนงผูอํานวยการได  

9. กอนหนานี้เคยมีการปรับเปลี่ยนจากภาควิชาเปนสาขาวิชามาแลว แตก็มีการนํา

ระบบภาควิชากลับคืนมา เนื่องจากคุณภาพของการจัดการศึกษาออนดอยลงไปมากไมมีใครทํางานให

สาขาวิชา เพราะอํานาจไปอยูที่คณบดีทั้งหมด ทุกคนจะทํางานเขาหาคณบดีหมด ไมมีคนทํางาน

หลักสูตร ซึ่งมกีารพูดถงึประเด็นนี้มอียูในรายงานประชุมสภามหาวทิยาลัยป 2557  

10. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนแหงเอเชีย (Adicet) มีความโดดเดนในการวิจัย

และบริการวิชาการ แตในการจัดการศึกษามีนักศึกษาไมถึง 10 คน ควรพิจารณาปรับปรุงโครงสราง

ของวิทยาลัยนี้ไปเปนหนวยสนับสนุนมากกวา และพัฒนาเจาหนาที่ในหนวยงานนี้ใหเปนนักวิจัยซึ่งจะ

สามารถสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยไดมากกวา และหลักสูตรในวิทยาลัยนี้ โยกไปอยูในคณะตางๆ 

เชน คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งนาจะทําใหวิทยาลัยนี้เติบโตได

ดีกวา นําไปสูการวิจัยที่สรางนวัตกรรมใหมๆ ไดมากกวาปจจุบันที่ทําสองอยางแตจะปรับขึ้นใหเปน

หนวยงานเทียบเทาคณะซึ่งถูกทวงติงในการที่มีอาจารยจํานวนเพียง 5 ทาน และจํานวนนักศึกษานอย 

ในสวนของบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานที่มีลักษณะการทํางานเชนเดียวกับสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล ไมมหีลักสูตรของตนเอง จึงไมควรเปนหนวยจัดการศกึษา 

11. ควรยุบหนวยงานสนับสนุนหลายหนวยงานและกระจายบุคลากรไปอยูในหนวยจัด

การศึกษาแทน เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับการจัดการศึกษา เชน ควรมีเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ใหกับภาควชิาอยางนอย 1 คน ดูแลงานธุรการ งานประกันคุณภาพ งานฝกประสบการณวชิาชีพ  

12. ตามรายช่ือกรรมการไมมีตัวแทนของอาจารยและบุคลากรเลย ไมมีประธานสภา

คณาจารยและขาราชการ หรอืผูแทนอาจารยในสภามหาวทิยาลัย จึงดูเหมอืนการยกรางเอกสารฉบับนึ้



๙ 
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ยังขาดขอมูลสําคัญตางๆ ที่นํามาประกอบการตัดสินใจในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งนาจะตองมีการ 

SWOT เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลประกอบการตัดสนิใจในการแสดงความคดิเห็น 

13. การแบงสวนราชการเปนสวนงานภายใน มีเกณฑมาตรฐานอยูในประกาศของ

กระทรวงซึ่งมีขอกําหนดที่ตองเขียน 13 ขอ โดยหนึ่งในนั้นคือสวนงานที่จะจัดตั้งขึ้นตองกําหนดวาจะ

สามารถหารายไดโดยวธิใีด 

14. คณะเทคโนโลยีการเกษตรตองคงอยูเปนคณะเพราะเปนคณะที่เปนรากฐานของ

ประเทศ โดยตองรับฟงคนภายในคณะวาตองการอะไรบาง และมหาวิทยาลัยตองสนับสนุนใหเต็มที่ทํา

ใหเตบิโต นําไปสูคุณภาพและความยั่งยนืใหได 

15. ควรแยกวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนแหงเอเชีย (Adicet) เปนสองสวน โดย

ในสวนของการจัดการศึกษานําเอาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และภาควิชาคอมพิวเตอรมา

รวมอยูดวยกัน ในสวนของการวิจัยและวิชาการการสรางนวัตกรรมใหมควรนําไปเปนหนวยนวัตกรรม

อยูในสถาบันวิจัยและพัฒนา เพราะสถาบันวิจัยและพัฒนาควรปรับบทบาท เนื่องจากปจจุบันไมมี

บทบาทเชิงสรางสรรค เหมือนเปนเพียงธุรการ การของบประมาณก็ขอผานจากอาจารยและบุคลากร 

นอกจากนี้การเรียนการสอน การอบรมสัมมนาของวิทยาลัยเรียนรูตลอดชีวิตก็ควรเปนหนวยบริการ

วชิาการที่ไปอยูในสถาบันวจัิยและพัฒนาดวย 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบใหขอเสนอแนะของที่ประชุมเปนขอมูลสําหรับประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการนําไปอภิปรายตอไป 

 

๔.4 จดหมายขาวเพื่อการประชาสัมพันธของสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ มอบหมายให นางชลธิชา ชัยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการนําเสนอที่

ประชุมวา ตามที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ไดพิจารณาแนวทางการดําเนินงานของสภา

คณาจารยและขาราชการ โดยไดกําหนดโครงสรางการทํางาน และคณะทํางานแตละฝาย หากแลวเสร็จ

จะจัดทําจดหมายขาวเพื่อประชาสัมพันธประชาคม โดยมีขอมูลเกี่ยวกับการแนะนํากรรมการ และแนวทาง

การดําเนินงาน รวมถึงโครงสรางการทํางาน รวมถึงผลการดําเนินงานดานตาง ๆ จึงนําเสนอสภา

คณาจารยและขาราชการพิจารณารูปแบบของจดหมายขาว 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ควรจัดทําในลักษณะใบปลวิหรอืแผนพับ โดยทําหนา-หลังแผนเดยีว 

2. ทําในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ประชาสัมพันธทางชองทางสื่อสารตางๆ และจัดทําเปน

ควิอารโคดใหสามารถแสกนดูได 



๑๐ 
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3. การจัดทําจดหมายขาวของสภาคณาจารยและขาราชการควรจัดทําไตรมาสละ 1 ครั้ง 

โดยมคีอลัมนเกี่ยวกับการอภิปรายเรื่องที่เปนประโยชนตอประชาคมโดยผูเช่ียวชาญ 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบ ใหจัดทําในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

5.1 สรุปการเขารวมการสัมมนาทางวชิาการ เรื่อง “ภารกจิกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร วจัิยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนมหาวทิยาลัย สูการสราง

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยนื” และการประชุม   ท่ีประชุมประธานสภา

คณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจําป คร้ังท่ี 

1/2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมวา ตามที่เขารวมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สูการสรางนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศ

ไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดสรุปการเขารวม

สัมมนาดังกลาว ดังนี้ 
 

 วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

เปดประชุมเวลาประมาณ ๙.๐๐ น. กรรมการทุกทานแนะนําตัวแกที่ประชุม เนื่องจาก

มีกรรมการบางทานที่เปนกรรมการใหม จากนั้นประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุม โดยประเด็นที่มีการอภิปรายในวงกวางและมีรายละเอียดมากคือแนวทางการดําเนินการการ

ผลักดันรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฉบับที่ ๗ วาดวยพนักงาน

ในสถาบันอุดมศกึษา โดยสาระสําคัญคอืการยกราง พ.ร.บ.พนักงานมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี เสร็จเรียบรอยแลว โดยมีประธานอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายดานการศึกษาสภา

ผูแทนราษฎรและกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร ไดเดินทางมารวมประชุมที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อรับขอเสนอรางกฎหมายดังกลาว รวมถึงไดเสนอราง พ.ร.บ.ระเบียบ

ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาแกทานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 

และ รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเรียบรอยแลว โดยการอภิปรายสวนใหญเปน

รายละเอยีดที่ปรากฏในราง พ.ร.บ.  
 



๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 4/๒๕๖3 วันพุธท่ี 18 มีนาคม ๒๕๖3 

 

 วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ บรรยายพิเศษเรื่อง “ภารกิจ

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูการสราง

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน “ โดยสาระของการบรรยายเนนไปที่ภารกิจเรงดวนที่สําคัญ

ของกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร วจัิยและนวัตกรรม ไดแก 

 Man Power Management 

 Brain Power Management 

 สรางคนรุนใหม (Future Change) 

 BCG (Bio, Circular, Green economy) 

 ลดความเหลื่อมล้ํา 

 วจัิยเพื่ออนาคต (Frontier research) 

 Re-inventing university 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 5.1 จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

5.2 การเชญิเขารวมโครงการการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย

ในรัชการท่ี 10 และยุทธศาสตรราชภัฏสูการปฏบิัต ิเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

นําเสนอที่ประชุมวา ตามที่มีการเชิญเขารวมโครงการการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนพระบรม

ราโชบายในรัชการที่ 10 และยุทธศาสตรราชภัฏสูการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณโรคไวรัสระบาด        

จึงไดเลื่อนกําหนดการออกไป 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

 

 



๑๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 4/๒๕๖3 วันพุธท่ี 18 มีนาคม ๒๕๖3 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
 

6.1 กําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการคร้ังตอไป 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมวากําหนดการประชุมตามมติที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งที่ 1/2563 ไดกําหนดใหจัดการประชุมในทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน ดังนั้นการประชุมครั้งตอไป         

คือวันที่ 8 เมษายน 2563 

 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

เลกิประชุมเวลา  ๑5.3๐  น. 

 

ชลธชิา  ชัยสุวรรณ 

(นางชลธิชา   ชัยสุวรรณ) 

ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

 

กาญจนา  ทองบุญนาค 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา   ทองบุญนาค) 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


